



# LDD News

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### กรมพัฒนาที่ดิน

ข่าวที่ ๓ /๒๕๖๔

สุทธินันท์ ธงศรี/รายงาน

#### กษ. มอบรางวัล “King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี ๒๕๖๓”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน จัดพิธีมอบเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับ สภาการวิจัยทางการเกษตรแห่งอินเดีย (Indian Council of Agricultural Research : ICAR) ภายใต้ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางดิน (Indian Institute of Soil Science : IISS) สาธารณรัฐอินเดีย ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๑๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า “รางวัล King Bhumibol World Soil Day Award เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร หรือประเทศ ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการดินอย่างยั่งยืน สร้างจิตสำนึกการรักษาทรัพยากรดินให้กับประชาชน และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่ ความมั่นคงทางอาหาร และขจัดความอดอยากหิวโหย โดยที่ประชุมใหญ่สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ ๖ ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีมติรับรองการจัดตั้งรางวัลและกำหนดให้มีพิธีมอบรางวัลในวันดินโลก ประจำปีทุกปี เพื่อถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรนักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรม ที่ทรงศึกษาค้นคว้าการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีของปวงราษฎร และได้อัญเชิญพระปรมาภิไธย พระบรมฉายาลักษณ์ และพระราชดำรัสคัดตัดตอน เป็นชื่อรางวัลประดิษฐานบนเหรียญรางวัลนี้”

นางสาวเบญจพร กล่าวเพิ่มเติมว่า “เดิมทีกรมพัฒนาที่ดินจะจัดพิธีเข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี ๒๕๖๓ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อำเภอบางพลี จังหวัดนครราชสีมา แต่เนื่องจากมีหนังสือ จากกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร จึงแจ้งงดการเสด็จพระราชดำเนินไปในการดังกล่าว ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่ลุกลามไปทั่วโลก และประเทศไทยอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังส่งผลให้การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยมีมาตรการป้องกันเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสภาวิจัยทางการเกษตรและสถาบันวิทยาศาสตร์ทางดินแห่งอินเดีย (ICAR-IISS) ไม่สามารถเดินทางมาเข้ารับเหรียญรางวัลได้ กรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดพิธีมอบเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี ๒๕๖๓ โดยเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลดังกล่าว ให้แก่ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเป็นผู้เข้ารับรางวัลในคราวนี้”

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบเหรียญรางวัลและแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่หน่วยงานสภาวิจัยทางการเกษตรและสถาบันวิทยาศาสตร์ทางดินแห่งอินเดีย (ICAR-IISS) ในผลงานของการจัดกิจกรรม “Soil health awareness week” ประกอบด้วย การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การตรวจเยี่ยมพื้นที่การทำเกษตรพร้อมให้คำแนะนำ การเดินขบวนพาเหรดณรงค์ต่างๆ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการและเกษตรกร และการฝึกอบรมเกษตรกรโดยเน้นเรื่องสุขภาพของดินพร้อมทั้งแจกบัตรตรวจสุขภาพดิน (Soil health card) ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการตรวจสุขภาพดิน ระหว่างวันที่ ๑-๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในมหาวิทยาลัย สถานศึกษา และชุมชนเกษตรกรรม เพื่อสร้างความตระหนักถึงสุขภาพของดิน และความสำคัญของการรักษาผลผลิตพืชควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม



ldd.go.th



ldd.go.th



กรมพัฒนาที่ดิน  
โทร: ๑๖๖๖๖๖๖๖



โทร. 1760  
โทร 1225, 1326



คุยกับน้องดินดี